



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร  
บุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล  
ที่ ๔๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้  
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความรู้ความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ โดยจัด  
เรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ปรากฏดังรายนามต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ผลการสอบได้ ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑	๐๐๐๑	นางสาวนันท์กานต์ แพรขาว	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี	๑	๐๐๐๑	นางสาวจันทร์เพ็ญ ลายน้ำทอง	
	๒	๐๐๐๓	นางสาวนุชนารถ พันธุ์เยี่ยม	
	๓	๐๐๐๒	นางสาวปิยมาภรณ์ ทับทิมทอง	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๐๐๐๑	นางสาววนาลี คุ่มคูณ	
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)	๑	๐๐๐๑	นายสมพงษ์ สารรัมย์	
	๒	๐๐๐๒	นายจรัญ เกตุแมน	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	๑	๐๐๐๑	นายณัฐพงษ์ มะมา	
คนงาน (ช่วยงานด้านไฟฟ้า)	๑	๐๐๐๑	นายบรรจง พงษ์ภู	

ตำแหน่ง	ผลการสอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๐๐๐๑	นางสาวอาภาพร อ่อนนิยม	
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๑	๐๐๐๑	นางสาวสุปราณี กลิ่นทอง	
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	๑	๐๐๐๑	นางสาวณัฐจิรา กลิ่นทอง	
	๒	๐๐๐๒	นางสาวแพรพรรณ พันธุ์เอี่ยม	

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะมีอายุบัญชี ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีการสอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว เพื่อเป็นพนักงานจ้างแล้วก่อน บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีอายุบัญชีเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว แต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีอายุบัญชีครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แต่แล้วกรณี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ทีสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ซึ่งจะสั่งจ้างและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัด พิจิตร แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.อบต.จังหวัดกำหนด หากตรวจพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อาจถอนรายชื่อผู้นั้น ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะไม่นำไปเป็นข้อกล่าวอ้างในการฟ้องร้อง และเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายเสนอ กลิ่นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล